



ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2559

## ความคืบหน้าโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม

กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรมสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสั่งซื้ออาวุธปืน จำนวน 607 กระบอก แยกเป็นอาวุธปืนยี่ห้อ SMITH & WESSON จำนวน 325 กระบอก ยี่ห้อ GLOCK จำนวน 256 กระบอก และยี่ห้อ RUGER จำนวน 26 กระบอก ซึ่งในสัญญาซื้อขายอาวุธปืนห้างหุ้นส่วนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งมอบอาวุธปืนให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมภายใน 180 วัน นับตั้งแต่นายทะเบียนท้องที่กรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตให้ส่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน (แบบ ป.2) ทั้งนี้ นายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานครได้ออกใบอนุญาตดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ขณะนี้อาวุธปืนยี่ห้อ GLOCK ได้ส่งนำเข้ามาจากสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน GLOCK และผลิตในประเทศออสเตรีย โดยสาธารณรัฐสโลวักสามารถส่งออกอาวุธปืนดังกล่าวมายังประเทศไทยได้ ในส่วนอาวุธปืนยี่ห้อ SMITH & WESSON และยี่ห้อ RUGER ที่จะส่งนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ปัจจุบันรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธการส่งออกอาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนของส่วนราชการอื่นด้วยเหตุผลด้านนโยบายต่างประเทศ และรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ตอบรับการอนุญาตส่งอาวุธปืนให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม ซึ่งกองสวัสดิการศาลยุติธรรมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ

สำหรับการยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.3) ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สำนักงานศาลยุติธรรมจะมีหนังสือแจ้งนัดหมายถึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในโอกาสต่อไป

## ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล” ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 MHz ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เป็นการนำเสนอเรื่อง “การไกล่เกลี่ยในศาลอาญา” โดยนายสุวิชา สุขเกษมททัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา



## หนังสือพิมพ์ COJ NEWS ฉบับวันที่ 1 – 15 เมษายน 2559

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดส่งหนังสือพิมพ์ COJ NEWS ฉบับวันที่ 1 – 15 เมษายน 2559 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ขอให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลและไฟล์ภาพไปที่ e-mail ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ news@coj.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2541 2927